



nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác quản lý thu thuế; chủ động tham mưu các giải pháp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần tăng thu cho ngân sách. Đồng thời, tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bằng

Cục Thuế Thái Bình

phần đầu cả năm thu vượt 27,5% dự toán

Mục tiêu này vừa được Ban chỉ đạo thu NSNN tỉnh Thái Bình đặt ra cho ngành thuế sau kết quả thu 6 tháng đầu năm 2021.

► Đức Phương

Theo số liệu mới nhất vừa được Cục Thuế Thái Bình công bố, tổng thu nội địa trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 4.580 tỷ đồng, bằng 73,2% dự toán, tăng 46,6% so với cùng kỳ. Trong đó, số thu từ thuế, phí ước thực hiện 2.819 tỷ đồng, đạt 54,6% dự toán, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm 2020. Cục Thuế Thái Bình phân tích, sở dĩ số thu tăng là do một số khoản chiếm tỷ trọng thu lớn có số nộp tăng, như thuế bảo vệ môi trường ước tăng 750 tỷ đồng (tăng 242,4%) so với cùng kỳ. Một số trường hợp thuộc diện được gia hạn, nhưng đã nộp thuế vào ngân sách hoặc thực tế phát sinh 6 tháng đầu năm 2021 tăng, nên số thu tăng 165 tỷ đồng (trong đó, thuế TNCN tăng 27 tỷ đồng; thuế GTGT và thuế TNDN tăng 58 tỷ đồng; tiền thuê đất tăng 30 tỷ đồng; lệ phí trước bạ tăng 34 tỷ đồng). Thu từ tiền sử dụng đất cũng tăng 55,4% so với cùng kỳ

do 6 tháng đầu năm đã đầu giá thành công một số dự án lớn và có giá trúng đấu giá cao so với giá khởi điểm. Các đơn vị trúng đấu giá đã nộp tiền vào NSNN, như các dự án khu dân cư thị trấn An Bài huyện Quỳnh Phụ (165 tỷ đồng); Quang Trung huyện Kiến Xương (108,6 tỷ đồng); Trái Diêm III huyện Tiền Hải (708 tỷ đồng). Số tăng thu này đã bù đắp số giảm thu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoặc một số nguồn thu không còn phát sinh như khu vực DNNN giảm 58 tỷ đồng, thu khác ngân sách giảm 15 tỷ đồng, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giảm 11 tỷ đồng.

Với kết quả này, Ban chỉ đạo thu NSNN tỉnh Thái Bình đặt mục tiêu phần đầu cả năm 2021 thực hiện thu tối thiểu 7.980 tỷ đồng, tăng 27,5% so với dự toán, tăng 3% so với cùng kỳ. Trong đó, thu tiền sử dụng đất thực hiện 2.400 tỷ đồng, đạt 218% dự toán, tăng 2,5% so với cùng kỳ; thu từ thuế phí thực hiện tối thiểu 5.580 tỷ đồng, đạt 108% dự toán, tăng 3,1% so với cùng kỳ.

Để đạt được kết quả này, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo yêu cầu Cục Thuế Thái Bình tiếp tục triển khai và thực hiện



hiệu quả; nhất là tiếp tục triển khai gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021 theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, tập trung giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền; tích cực đôn đốc nộp số thuế phát sinh, số nợ đọng...

Ngoài những giải pháp trên, Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các sở, ngành tiếp tục phối hợp với ngành thuế thực hiện các biện pháp hành chính để động viên, đôn đốc thu nợ thuế của các DN, hộ cá nhân kinh doanh còn nợ thuế do sở ngành quản lý, thực hiện triển khai chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực xây dựng vãng lai, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và triển khai các biện pháp quyết liệt chống thất thu ngân sách trên địa bàn ■